



ที่ ศธ ๖๒๒๘/ว ๑๔๙๙

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบหลักสูตร “ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่”

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ เทศบาลนคร/ เทศบาลเมือง/ เทศบาลตำบล/ องค์การบริหารส่วนตำบล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการ จำนวน ๑ ชุด
๒. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ ชุด
๓. แผนที่โรงแรม Prime Time จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ในการดำเนินโครงการจัดทำหลักสูตร “ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกรมการท่องเที่ยวกับหน่วยงาน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้หลักสูตรที่สมบูรณ์แบบ และสามารถนำไปใช้ได้จริง ในครั้งนี้ จึงขอเชิญท่าน และบุคลากรในสังกัด ตำแหน่งรองนายก/ปลัด/รองปลัด/นักพัฒนาการท่องเที่ยว รวมจำนวน ๒ คน เข้าร่วมทดสอบหลักสูตร “ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่” พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม Prime Time บางแสน จังหวัดชลบุรี สำหรับการร่วมกิจกรรมนี้ ทางโครงการจะสนับสนุนที่พักรวมอาหารเช้า จำนวน ๒ คืน เข้าพัก ๒ คน อาหารกลางวัน อาหารเย็น เอกสารประกอบการบรรยาย และยานพาหนะศึกษาดูงาน ทั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หากไม่ประสงค์จะรับการสนับสนุนดังกล่าว ท่านสามารถถ่ายสำเนาหรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.uniserv.buu.ac.th และส่งกลับไปยังสำนักบริการวิชาการ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ในกรณีที่มีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดก่อนวันปิดรับสมัคร ขออนุญาตปิดรับสมัคร) โทรสารหมายเลข ๐๓๘ ๗๔๕ ๗๙๘ หรือ e-mail: wanwipa@buu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณวิภา หรุสกุล โทรศัพท์ หมายเลข ๐๘ ๗๐๕๐ ๕๕๐๑

หน้า ๒/จึงเรียน...

จึงเรียนมาเพื่อให้ความอนุเคราะห์เข้ารับการทดสอบหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของท่านในการจัดทำแผนงานเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนหรือการจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณการพัฒนาพื้นที่ตามแผนยุทธศาสตร์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พรหมณพันธุ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
โทร ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๘๘
โทรสาร ๐ ๓๘๗๔ ๕๗๙๘
www.uniserv.buu.ac.th